



ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน ๑ อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

๑.บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางสาวภัทรภร ผกาธา
๐๐๓	นางสาวขวัญพิชชา ทองศรี
๐๐๖	นางสาวปรรณพัชร ทองจาด
๐๐๗	นางสาวจารุพร นะที

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม CMP ๔๑๒ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

๓. เงื่อนไขการตัดสิน

ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และเมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ ภาคแล้ว ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ [www.cmp.ubu.ac.th](http://www.cmp.ubu.ac.th) เมนูข่าวสมัครงาน และ [www.ubu.ac.th](http://www.ubu.ac.th) เมนูสมัครงาน หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๕๓๙๒๑

/๕. การขึ้นบัญชี...

#### ๕. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

จะเรียงลำดับจากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้สอบที่ได้คะแนน ในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าปรากฏว่าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้สอบที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลสอบแข่งขัน

#### ๖. การรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ณ งานบริหารบุคคล ชั้น ๔ ห้อง CMP ๔๐๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

*นายแพทย์ ประวี อ่ำพันธ์*

(นายแพทย์ประวี อ่ำพันธ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข